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1. Starfsáætlun skólans 2018-2019 
Bolette fór yfir starfsáætlunina . 
Sigurlaug spurði um árshátíð hvort  hægt væri að láta yngstu nemendur leika meira. 
Árdís kom með hugmynd um að fara með nemendur til að skoða Reykjavik. 
  

  

2. Almenni hluti skólanámskrár 2018-2019 

Bolette fór yfir almenna hlutann í námskránni. Bekkjarnámskrá kemur  inn á netið 
fljótlega 

  

3. Akstursskipulag 2018-2019          

Þegar nemendur skipta um bíl þarf að láta báða bílstjóra  vita. Bolette ætlar að ræða við 
bilstjóra um málið. 
Umræða um bilbelti og allir sammála um að gott sé að fá lögregluna aftur. 

  

4. Heilsueflandi skóli 

Árdís fór yfir heilsueflandi grunnskóla og ræddi um hvað eigi  að taka þetta 
árið.  Hugmyndir um tannheilsu, starfsmenn, hreyfingu og nemendur. 
Niðurstaðan að taka nemendur og starfsfólk. 

  

5. Önnur mál 

  
Erling langar til að við byggjum kastala með rennibraut.  Líka gaman að fá bara rennibraut. 
 


